



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

số 526

ngày 7 tháng 8 năm 2005

Tờ báo hàng tuần ĐIỆN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Qui Y

*Qui y chánh pháp chẳng bằng hoàng
Tự giác tự minh trí rõ ràng
Uyển chuyển không ngừng nay được độ
Tự tu tự tiến chẳng còn phiền*

Kính bái

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 25/06/2005 đến 31/06/2005

Copyright 2005 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phân câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Siêu nhân là ai?
- 2) Muốn có thân hình tráng kiện thì phải làm sao?
- 3) Người đời thích an vui tại sao?
- 4) Hóa hóa sanh sanh là gì?
- 5) Sanh trụ hoại diệt là gì ?
- 6) Người tu ước nguyện suốt đời để làm gì
- 7) Thành tâm tu luyện có ích gì không?

<p>1) Atlantic city, 25-06-2005 1: 10 AM Hỏi: Siêu nhân là ai?</p> <p>Đáp: Thừa siêu nhân là người không tiếng nói</p> <p>Kệ: Duyên lành sắp đặt Trời ban phước Học hỏi không ngừng tâm trí sáng Khai thác chính mình nguyên lý tốt Thành tâm tu học hướng về không</p>	<p>2) Atlantic city, 26-06-2005 7: 48 AM Hỏi: Muốn có thân hình tráng kiện thì phải làm sao?</p> <p>Đáp: Thừa muốn có thân hình tráng kiện thì phải siêng năng tập thể thao</p> <p>Kệ: Tâm thân yên ổn là vui tiến Tiến hóa thâm sâu tự nhiên hiền Cần học cầu tiến duyên đạt đạo Tâm thân ổn định quý hơn vàng</p>
<p>3) Montréal, 27-06-2005 1: 15 AM Hỏi: Người đời thích an vui tại sao?</p> <p>Đáp: Thừa người đời thích an vui tại vì thiếu tu</p> <p>Kệ: Quân bình ổn định mới an vui Trí triển khai minh có đạo mùi Uyển chuyển an vui hưởng đạo đời Quán thông định luật sống quân bình</p>	<p>4) Montréal, 28-06-2005 2: 30 PM Hỏi: Hóa hóa sanh sanh là gì?</p> <p>Đáp : Thừa hóa hóa sanh sanh là định luật của Trời Đất</p> <p>Kệ: Duyên lành sanh hóa tiến liên hồi Khai triển không ngừng sắp đặt ngôi Qui y Phật Pháp duyên Trời Phật Thành tâm tu học tưởng nhớ Trời</p>
<p>5) Montréal, 29-06-2005 2 : 35 AM Hỏi : Sanh trụ hoại diệt là gì ?</p> <p>Đáp : Thừa sanh trụ hoại diệt là từ có đi đến không</p> <p>Kệ : Thành tâm tiến hóa sống chơn không Khai triển phân minh lý đạo đời Tiến hóa thâm sâu tự giải sầu Quán thông đời đạo rõ cơ mầu</p>	<p>6) San Diego, 30-06-2005 8 : 45 AM Hỏi : Người tu ước nguyện suốt đời để làm gì ?</p> <p>Đáp : Thừa người tu ước nguyện suốt đời để được tiến hóa tốt</p> <p>Kệ : Qui nguyện thiên giác sống an vui Khai triển tâm thân tự ý mình Qui hội tình người duyên sắp trước Thăng trầm tu tiến lý an yên</p>
<p>7) San Diego, 31-06-2005 9 :00 AM Hỏi : Thành tâm tu luyện có ích gì không?</p> <p>Đáp: Thừa thành tâm tu luyện rất hữu ích cho tâm lẫn thân</p> <p>Kệ: Sống vui an lạc người triu mến Qui hội tình người duyên đạt đạo Phát triển không ngừng chuyện thấp cao Thành tâm tu luyện tự tâm vào</p>	

SIÊU THƯỢNG THỪA

Sau sự đau khổ giày xéo của nội tâm từ hoàn cảnh cho đến cái hành động của mình, cái hôn mới thức giấc, mới nhả sự đau khổ ra. Sự đau khổ là đời, ôm nó chừng nào khổ cực chừng nấy, suy luận chừng nào thì bận rộn chừng nấy. Vì đó chúng ta buông bỏ, gom lại như tôi đã nói ở trên. Của cải không phải của ta, thể xác không phải của ta. Chúng ta chỉ có cái đạo và phần hồn, nắm đó mà tu. Phần hồn tu lên còn phải khiêm tốn, lễ độ trong cái từ bi bác ái mới được bên trên Vô Vi dẫn dắt đi lên, chứ không phải nói tôi xuất ra được rồi tôi đắc pháp, không đâu! Sự giáo dục của từ tâm, sự giáo dục của từ mẫu Vô Vi nó tất cảm động. Nó phục vụ mình từ đầu chí thân. Cho nên mình phải cố gắng thiền trong thanh tịnh, đem sự nhẹ nhàng cho nó hòa đồng với sự nhẹ nhàng ở bên trên thì mình mới đóng góp được cho mọi khối làm việc.

Vô Vi, không phải nói hơn thiên hạ, nhưng mà bất cứ cái pháp nào ở thế gian, Vô Vi cũng hỗ trợ, cũng xây dựng trong cái tinh thần chiếu hóa cho mọi giới có tâm hướng thượng, muốn trở về quê xưa, muốn phản bổn huồn nguyên, muốn đạt tới tình thương, trong thương, biết thương.

Sự cao cả lớn rộng của một vị Đại Từ Bi cao siêu hết sức cao siêu, cho nên người ta tu không phải là mang danh tu là tôi đắc. Tu là tôi nằm trong thử thách, tu là phải nhận những bài học. Khi các bạn ngồi, đi ra thấy nó nhẹ nhàng, nhưng mà các bạn đi đâu? Đi lang thang cũng không phải là đi lên đâu, các bạn còn phải đi lên trên đó, mới là có sự chứng nhận ở bên trên. Cho nên nhiều bạn không thấy được điển của tôi, nhiều bạn tu, cũng không thấy được cái điển của tôi nó ra làm sao. Nó nhẹ nhàng thì nó khác, cho nên nó đòi hỏi sự nhẹ nhàng của các bạn, lúc đó các bạn mới thấy.

Bây giờ các bạn có thể chứng minh một chút, là tôi nói chuyện hồi nãy giờ “siêu thượng thừa” thì các bạn thấy cái đầu của bạn nó rút mở, rồi sự trang nghiêm dẫn tiến các bạn. Đó... nó đem cho thân hồn các bạn càng ngày càng thức giấc thì các bạn thấy, lấy gì mà giúp các bạn đây? Lấy điển, thì điển tự nhiên nó phải có cái ánh sáng riêng biệt của nó và nó có sự tươi tắn cởi mở, nó mới rưới tươi tâm hồn bạn được. Còn nó không có cái sự tươi tắn cởi mở, nó không bao giờ rưới tươi tâm hồn các bạn.

Khi các bạn nghe qua, các bạn thấy cảm động. Khi các bạn nghe qua, các bạn thấy mình còn thiếu sót rất nhiều, các bạn còn thấy mình còn ở trong bóng tối. Rồi bây giờ làm sao thoát ra đây? Làm sao để né tránh cái cõi ma quỷ mà chính mình cho đó là chánh, bây giờ phải làm sao? Phải hướng về nội tâm, bởi vì tâm tức Phật. Tự thanh lọc cái luồng thanh điển đó, rồi các bạn mới tiến lên cái cõi Vô Vi. Lúc đó là các bạn sẽ không bao giờ thiếu một món gì hết. Suốt cả cuộc đời thế gian các bạn cũng sung túc và suốt cả đời đời kiếp kiếp của phần hồn các bạn cũng đầy đủ trong cái Đại Giác chân lý rõ ràng, không có bao giờ làm cho các bạn đau khổ đâu.

Nhưng mà khi các bạn đau khổ và các bạn hướng về tôi tu, các bạn gặp phải sự đau khổ, đó là sự đau khổ của tôi. Tôi cũng vẫn cảm động bù ngùi mà thấy các bạn thất bại trong sự đau khổ đó. Bởi vì không cứu rồi được là chính các bạn đã chìm các bạn xuống quá sâu, cho nên các bạn ăn năn và hiểu cái nguồn cội trong cái nguyên lý của Cha Trời Mẹ Đất mà các bạn tiến. Các bạn đừng có tưởng rằng tôi tu là tôi gần ông Tám, rồi ông Tám sẽ giúp đỡ tôi tất cả mọi việc... Không phải đâu! Chính các bạn được cái ảnh hưởng đó là cái hồng phúc của các bạn, để các bạn tự sửa lấy các bạn, để các bạn tiến tương đồng với tôi hay là giỏi hơn tôi, còn lu mờ hơn tôi thì các bạn nên trách các bạn và sửa lấy để tiến, không nên bỏ phước nữa, oan uổng lắm, tội nghiệp cho phần hồn các bạn và tội nghiệp luôn cả tôi.

Sự công phu dày dặn từng giờ từng phút tôi thu lượm được trong cái tranh đấu khó khăn, bị mọi giới phân kích tôi và làm cho tôi đau khổ từ phần hồn cho đến thể xác, mà sự gặt hái này tôi đem về cho các bạn. Thử hỏi các bạn, tự nó tôi có đau khổ không? Sự dày công tôi làm cho tất cả nhân loại, tất cả

những tiêu hồn, tất cả những phần hồn phải trưởng thành. Trong cái sự dày công đó cũng như tôi quì lạy các bạn, để các bạn tự tu tự tiến mà thôi, chứ không đưa các bạn tới chỗ tối tăm và đau khổ đâu.

Cho nên bạn phải thương yêu lấy các bạn, phải thương yêu lấy cái bản thân này và yêu lấy cái đạo, để nắm được đường tiến vững trong cái thanh điện trường cửu, không bị sa đọa, các bạn mới trở về quê xưa chốn cũ nguồn cội, các bạn mới đạt được cái tuyệt thanh, rồi lúc đó các bạn mới xuống thế gian giúp đời, nhưng không bao giờ các bạn động. Ở thế gian cho các bạn thấy rõ ràng, hoa sen trồng ở trong đồng bùn nhưng mà hoa sen vẫn tươi, không bao giờ dính bùn, không có hôi tanh mùi bùn là vì nó đã thanh? Các bạn tu cho các bạn thanh rồi, hỏi, các bạn có còn dính bùn được nữa không? Các bạn hành động trong trước nhưng không bao giờ trước. Cho nên Vô Vi không có cấm các bạn, người tu ở đây không có cấm cái gì, nhưng mà yêu cầu các bạn tránh sự lười biếng mà thôi. Các bạn... vợ chồng, cũng có thể kết hôn, bởi vì tâm tâm các bạn hướng thượng không có đau khổ đâu, trừ phi các bạn lười biếng nói: “Tôi bỏ tôi không tu”, các bạn tuyệt đối qua đời rồi, thì đó là cái sự đau khổ mà tôi cũng bùi ngùi cho các bạn. Nhưng mà các bạn cũng đồng dẫn tiến, cảm thấy sung sướng triền miên và xây dựng một khối tươi đẹp cho đời và đạo, thì cái đó quý giá ở đây không có thể mua được, do cái bản tánh thanh tịnh của nó mới hòa đồng được một chút mà thôi, chứ còn sự mua bán, cái đó không bao giờ có, không bao giờ được.

Cho nên tôi mong rằng các bạn gầy dựng cây phước đức vĩ đại sau này để cho muôn đời ở về sau và nhân loại sẽ thưởng thức hành động của các bạn và nhờ các bạn dẫn tiến ở mai hậu. Thời thế biến chuyển, cần khôn thay đổi, tâm bạn vẫn giữ một lòng không bao giờ bạn bị tan rã. Hướng hồ gì hoàn cảnh ở thế gian này thay đổi một chút, tâm bạn bị biến động là bạn bị tan rã. Còn bạn tu đúng đắn như tôi đã nói là luôn luôn giữ một mức đó. Sau này cơ Trời có thay đổi nữa bạn cũng vững tâm, vẫn yên tâm và thấy tất cả những gì của Trời Đất đã ban bố cho bạn và các bạn vẫn ổn định để tiến, không có đau khổ nữa đâu.

Tôi là người đi trước, tôi đã ăn cay nuốt đắng rất nhiều, từ hoàn cảnh mới tu bị cô lập bởi gia đình. Sự đau khổ đó tôi tưởng rằng các bạn đã hiểu, nhưng mà đau khổ đó nằm trong thiên ý để dẫn tiến tôi chứ không phải hại tôi. Cho nên tôi phải cảm ơn tất cả những vị đã giáo dục tôi bằng cách này, bằng cách kia hay bằng cách nọ. Hồi đó tôi tu, tôi cô lập, chỉ ăn chay một chút thôi, rồi lần lần thấy được tôi mới độ, độ quá nhiều rồi tới ngày nay tôi lại chuyển qua châm cứu, để độ mọi người được yên thân trong đau khổ bệnh hoạn. Tôi lại được ăn chay trở lại, tôi độ cho người thì tôi miễn độ cho vật. Đó, nó có trật tự hết thấy chứ không phải muốn làm gì làm đâu, sống trong thiên ý đều có trật tự.

Cho nên các bạn lưu ý từ giai đoạn một của tôi, rồi sau này, tương lai tôi không có đây, một ngày kia tôi tịch diệt đi nữa, thì các bạn cũng tiếp tục để mà hưởng những bài học xứng đáng của đời dạy các bạn. Sự đau khổ là một bài học rất tinh vi và dẫn tiến phần hồn của chúng ta. Nghịch cảnh là một minh sư giáo hóa chúng ta tiến bộ. Không có nói gì hơn là các bạn nên tự ý thức lấy bạn để mà tiến. .

THƠ

Thách thức – người vô vi không biết cười

Giảm cân bớt béo do vui cười
Hạnh phúc niềm vui đến mọi người
Sung sức hồi sinh khoái hoạt kịch
Mười thang thuốc bổ một nụ cười
Cười ra nước mắt cái trò đời
Độc ác – tham lam – giả dối – lười
Vũ khí tiếng cười tình thương quý
Nụ cười vô vi sum vầy mười
Nancy 1-6-2005

NGƯỜI VÔ VI FẢI BIẾT CƯỜI

Khoẻ mạnh thọ dai cũng do cười
Hay cười vui lây đến mọi người
Vạn sự xem ra như hài kịch
Dưới mắt người tu một nụ cười
Cười ra nước mắt cái trò đời
Xuống lên lên xuống thật tức cười
Cười để an nhiên, cười vô nhiễm.
Nụ cười vô vi thật vàng mười
T.H (Cho Lon 03/06/05)

<p>Thơ Xương :</p> <p style="text-align: center;">Chung Giàn</p> <p>Giàn tre BẦU Bí sống chung đeo ; Cành lá chen nhau cứ lẩn trèo. Nhìn thoáng đâu hay BẦU Bí mọc ; Đứng xa khó thấy Bí BẦU leo... Chung giàn nhưng lại không thương mến ; Khác giống mà cùng một lúc gieo ! Tối thừa đơm hoa rồi kết trái, Mới hay BẦU Bí chung giàn leo.</p> <p style="text-align: right;">Toulouse, ngày 24-06-2003. Trịnh Quang Thắng.</p>	<p>Thơ Họa :</p> <p style="text-align: center;">Bầu-Bạn</p> <p>Vô-Vi BẦU-bạn chung giàn đeo Phát-Triển Điển-Năng huyền-bí trèo Tu Nhẫn mới hay huynh-tỷ NHẢN Tu Thiên đậu đổ rỏ Bìm leo Ban Vui Di-Lạc cười Hoan-hỹ Cứu Khổ Quan-Âm cam-lộ gieo Tư-Cứu Tâm-Linh hồn hương-thượng Bất thang Thiên-Xích hiệp cùng leo !</p> <p style="text-align: right;">Củ-Chi, ngày 26-07-2005. Hiệp-An.</p>
--	--

BẠN ĐẠO VIỆT
HÁI LỘC ĐẦU NĂM
(Ất Dậu - 2005)

*Đầu năm hái lộc trí khai thông
Tha thứ thương yêu sống thật lòng
Xóa bỏ tánh trần tâm thức giác
Quân bình tự đạt tiến về không
Không mê không chấp không cao ngạo
Không giận không hờn để lóng trong
Bản ngã không còn trong nội thức
Đồng tâm xây dựng thức hòa đồng.*

Như thường lệ hằng năm Thiên đường Bửu Hòa họp mặt bạn đạo để sinh hoạt và hái lộc đầu năm.
Cách thức sinh hoạt vẫn không có gì thay đổi:

- Cộng thiên hướng tâm cầu nguyện.
- Sinh hoạt Mục Bé Tám trong TB. PTĐN.
- Hái lộc đầu năm (4 câu kệ của Thầy).

Đặc biệt lần khai trương trong năm 2005 này, Thiên Đường Bửu Hòa được một số bạn đạo ở các nơi khác về dự:

- Bạn đạo Thủ Đức.
- Bạn đạo Trang Bom.
- Bạn đạo Dĩ An.

Đúng 10 giờ sáng, tất cả chung thiên cộng điển. Điều đáng ghi nhớ là hầu như tất cả bạn đạo đều cảm nhận được Từ Quang của Đấng Toàn Năng ban chiếu. Giờ công thiên đã chấm dứt mà các bạn vẫn chưa muốn xả thiên, bởi cái cảm giác lâng lâng tận hưởng điển quang của đầu năm mới.

Tiếp theo là phần học Mục Bé Tám trong TB.Phát Triển Điển Năng.Bạn đạo cùng nhau thảo luận rất sôi động. Tuy mỗi người mỗi ý, nhưng đều thể hiện được sự thanh nhẹ trong ý nghĩa củatừng bài học.

Cuối cùng là phần nhận lộc đầu năm. Mỗi bạn đạo đều được 4 câu thơ của ĐứcThầy, chuyên đúng vào tâm thức của mỗi người, đó sẽ là kim chỉ nam định hướng cho hành trình tu học của hành giả.

Phần sinh hoạt đầu năm kết thúc.Bạn đạo Vô Vi hướng thượng làm lễ cảm tạ Bề Trên Vô Vi. Nhìn trên gương mặt của mỗi người rất khởi sắc vui tươi, chứng minh thuốc giải uất khí của Thầy ban rất là hiệu nghiệm.

Riêng Nguyễn Hiền rất vui khi thấy sự đoàn kết của bạn đạo Vô Vi ngày thêm rõ nét. Mong sao bạn đạo Vô Vi vì lợi ích chung, đồng tâm xây dựng, đóng góp và phục vụ theo đúng chiều hướng khai triển tâm thức, gìn giữ cơ đồ mà Tổ Thầy đã dày công xây dựng.

Kính Bái,

NGUYỄN HIỀN.
(Dĩ An, 14-02-2005)